

Số: /SNN&PTNT-KHTC
V/v tham gia ý kiến về việc gia hạn
thời gian thi công xây dựng công
trình: Khu neo đậu tàu thuyền phục
vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, thị
xã Nghi Sơn.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 3079/SKHĐT-KTNN ngày 25/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình: Khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn; sau khi nghiên cứu hồ sơ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến như sau:

1. Khái quát về công trình và đề nghị của UBND thị xã Nghi Sơn

Công trình Khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 5500/QĐ-UBND ngày 25/12/2020, điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 22/11/2021; theo đó, thời gian thực hiện công trình từ năm 2020 – 2023, thời gian thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị là 15 tháng (đến ngày 18/5/2023). Theo báo cáo của UBND thị xã Nghi Sơn, quá trình thi công xây dựng do điều kiện thi công phần lớn công việc phụ thuộc vào mực nước thủy triều, một số hạng mục công việc phải thiết kế điều chỉnh, bổ sung và vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay dự án mới hoàn thành được 50% khối lượng theo hợp đồng. Vì vậy, để đảm bảo điều kiện cho công trình được tiếp tục thi công hoàn thành xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, UBND thị xã Nghi Sơn đề nghị điều chỉnh thời gian thi công xây dựng công trình nêu trên đến ngày 31/12/2023.

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 1.844 tàu thuyền; dự án Khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ đảm bảo nơi neo đậu cho 220 tàu thuyền của người dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Do đó, việc khẩn trương hoàn thành dự án Khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn để tạo điều kiện cơ sở vật chất cho người dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn ổn định cuộc sống, nghề nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội là rất cấp thiết. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến của các

cơ quan chuyên môn có liên quan để báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường